

กลุ่มทิสโก้จัดนิทรรศการครบรอบ 30 ปี มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ปลุกจิตสำนึก “การให้ที่ยั่งยืน”

กลุ่มทิสโก้ จัดนิทรรศการ “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 30 ปี แห่งการให้ที่ยั่งยืน” แสดงผลงานมูลนิธิทิสโก้ฯ ในการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพ ตลอด 30 ปี โดยมีรองนายกฯ และธรรมา. คลัง กิตติรัตน์ ณ ระนอง ร่วมงาน หวังเปิดมุมมองใหม่ของ “การให้ที่ยั่งยืน” แก่สังคม



นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มทิสโก้ในปี พ.ศ. 2525 ครบรอบ 30 ปี กลุ่มทิสโก้จึงได้จัดนิทรรศการ “มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 30 ปี แห่งการให้ที่ยั่งยืน” ขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมาตลอด 30 ปี ใน 3 ด้านคือ การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในทุกระดับชั้น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยอนาถา และช่วยผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง อันจะนำมาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม และประเทศชาติโดยรวม เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ และส่งต่อความดี ให้ขยายผลออกไปในวงกว้าง



“ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ฯ ที่ก่อตั้งและได้รับการสนับสนุนหลักจากกลุ่มทิสโก้ นับว่ามีบทบาทในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอันส่งผลกระทบต่อรากฐานสำคัญของประเทศ โดยปรัชญาการทำงานของมูลนิธิทิสโก้ฯ คือการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน นั่นคือการส่งเสริมช่วยเหลือให้ผู้ขาดโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว



สำหรับด้านทุนการศึกษา เราให้อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยหวังว่านักเรียนทุนของเราเมื่อเรียนจบไปแล้วจะสามารถเลี้ยงดูตนเอง เป็นที่พึ่งของครอบครัว และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ในด้านทุนรักษาพยาบาล เราต้องการรักษาผู้ป่วยอนาถา ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และด้านทุนประกอบอาชีพก็เช่นกัน เราเชื่อว่าการให้อุปกรณ์ในการหาเลี้ยงชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส จะช่วยให้เขานำไปประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งทั้งหมดถือเป็นการให้ที่ยั่งยืนโดยแท้จริง โดยตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิทิสโก้ฯ มอบทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้นจำนวนกว่า 80,000 ทุน และเมื่อรวมทุนทุกประเภท ทั้ทุน

การศึกษา ทุนรักษาพยาบาล และทุนประกอบอาชีพแล้ว รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นกว่า 225 ล้านบาท



นางอรนุชกล่าวว่า หลังจากที่จัดนิทรรศการ “มูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล 30 ปี แห่งการให้ที่ยั่งยืน” ตลอด 3 วันที่ผ่านมา (10-12 ก.ค.) ณ โถงชั้น 1 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ โดยเป็นนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของมูลนิธิทีสโก้ และมีกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ การแสดงจากนักเรียนทุน การร่วมบริจาคอวัยวะและร่างกายกับสภากาชาดไทย การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน และลงทะเบียนอาสาสมัครกับมูลนิธิทีสโก้ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ได้รับทุนประกอบอาชีพและองค์กรการกุศลอื่นๆ ตลอดจนการเล่นเกมการกุศลกับศิลปินรับเชิญ และกิจกรรม “1 กำลังใจ ให้ 300” โดยทุกๆ ข้อความที่ผู้ร่วมงานเขียนให้กำลังใจแก่ผู้รับทุนจากมูลนิธิทีสโก้ กลุ่มทีสโก้จะสมทบทุนข้อความละ 300 บาท ตลอด 3 วัน เป็นต้น โดยงานดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปจำนวนมาก



โดยในวันสุดท้าย (12 ก.ค.) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังได้มาร่วมชมผลงาน และเป็นประธานในพิธีปิดนิทรรศการ ซึ่งนำโดยนางอรนุช พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของมูลนิธิทีสโก้ และกลุ่มทีสโก้ อาทิ นายศิวะพร ทรรทรานนท์ ประธานมูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล, นายปลิว มังกรกนก รองประธานมูลนิธิทีสโก้เพื่อการกุศล และประธานคณะกรรมการกลุ่มทีสโก้, นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงคณะครู อาจารย์และนักเรียนทุนของมูลนิธิทีสโก้ ผู้ได้รับทุน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายวงการมาร่วมงาน

“การให้ที่ยั่งยืน ด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งพาตนเองได้ ไม่เพียงแต่เป็นนโยบายหลักของมูลนิธิทีสโก้ เท่านั้น หากแต่ยังเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทีสโก้ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตลอด 43 ปีของกลุ่มทีสโก้

การจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ จึงนับได้ว่ามูลนิธิทีสโก้ และกลุ่มทีสโก้ ได้ทำตามเป้าประสงค์ในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดขึ้นในสังคม นั่นคือการเปิดมุมมองของการให้ที่ยั่งยืน อันเป็นอุดมการณ์และความเชื่อของทีสโก้ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบัน” นางอรนุช กล่าว